

ข่าวผู้ถือหุ้น

ฉบับสื่อพิมพ์รายวัน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2124 วันที่ 08 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ราคา 5 บาท

รับลงประกาศ
และโฆษณาทุกชนิด
สนใจลงประกาศติดต่อ Ins. (02) 555-0923
E-mail : contact@thaicorporatenews.com | www.ThaiCorporateNews.com



CAS เปิดตัวโซลูชันรวบรวมสูตรเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ ช่วยเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น

CAS หน่วยงานหนึ่งของสมาคมเคมีอเมริกัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยการเปิดตัว Formulus® โซลูชันใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการข้อมูลเฉพาะของนักวิทยาศาสตร์คิดค้นสูตร โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้งานนวัตกรรมต่างๆ ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่ต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของต้นทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งหมด อุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ยา สารเคมีเกษตร และเครื่องสำอาง จึงพยายามที่จะจุดประกายการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่ง Formulus จะเข้ามาตอบสนองความต้องการในจุดนี้ ด้วยการนำเสนอช่องทางเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่จะเฝ้าติดตามที่เหล่านักพัฒนาสูตรต้องการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆ ลดการทำซ้ำเพื่อการปรับสูตรแต่ละสูตรให้เหมาะสมและดีที่สุด ตลอดจนแจ้งวิธีการแก้ไขปัญหาโซลูชันรวบรวมสูตรพิเศษ ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของกลุ่มนักพัฒนาสูตร Formulus เป็นคลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่รวบรวมสูตรต่างๆ จากแหล่งที่มาอย่างวารสาร สิทธิบัตร และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ เมื่อผนวกรวมกับคลังรวบรวมสาร (substance) ที่โดดเด่นของ CAS รวมถึงข้อมูลจำเพาะของซัพพลายเออร์ และแหล่งข้อมูลด้านกฎระเบียบ Formulus จึงเป็นร้านแบบวัน-สต็อปสำหรับนักพัฒนาสูตร Formulus ทำให้ผู้ใช้สามารถสำรวจภูมิทัศน์สูตร หาวิธีการคำนวณสูตรที่เกี่ยวข้อง และหาแหล่งที่มาของส่วนประกอบได้อย่างรวดเร็ว

“CAS ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นตลอดช่วงวงจรการสร้างนวัตกรรม” ทิม วอห์ลเบิร์ก รองประธานฝ่ายบริหารจัดการและวางแผนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของ CAS กล่าว “โซลูชันของเราที่มีประวัติยาวนานในการมอบข้อมูลเชิงลึกให้แก่กันวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัย Formulus ขยายขอบเขตการนำเสนอของเราเพื่อเร่งขั้นตอนการพัฒนาให้เร็วขึ้น และหลังจากที่จับมือร่วมกับกลุ่มนักพัฒนาสูตรในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา เราจึงได้ออกแบบโซลูชันข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ และขั้นตอนการทำงานที่ช่วยให้พวกเขาทำให้นวัตกรรมออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น” เรื่องการคิดค้นนวัตกรรมให้เร็วขึ้นด้วยข้อมูลคุณภาพสูง เทคโนโลยีเฉพาะทาง และความชำนาญของมนุษย์ด้วยการคัดสรรและดูแลจากนักวิทยาศาสตร์นับร้อยคน คลังใหม่ของ CAS ที่รวบรวมสูตรเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ จึงสามารถให้ข้อมูลส่วนผสมสูตรอย่างชัดเจน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของสูตร และทำให้นักพัฒนาสูตรสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญได้ ขณะเดียวกัน ข้อมูลสูตรเหล่านี้จะมีการเปิดเผยใน STNext® และ SciFinder® ซึ่งเป็นโซลูชันชั้นนำของ CAS ด้วย โดยโซลูชันต่างๆ ของ CAS ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานด้าน R&D ตั้งแต่ต้นจนจบ จึงเป็นการรับประกันว่า ผู้เชี่ยวชาญด้าน IP และนักวิจัยวิทยาศาสตร์จะสามารถค้นหาสูตรที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ เพื่อค้นพบข้อมูลสิทธิบัตรที่สำคัญ ประเมินสิ่งประดิษฐ์ใหม่และได้บริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาส่วนผสมที่ออกฤทธิ์ ทั้งนี้ เนื้อหาสูตรของ CAS ยังสามารถนำไปขอใบอนุญาตสำหรับโครงการและการใช้งานภายในหน่วยงานได้ด้วย

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความรู้อยู่เสมอ คุณสามารถใช้สิ่งที่มีคนเคยทำมาก่อนแล้วเพื่อนำทางคุณได้ ซึ่ง Formulus ช่วยผมได้จริง” ดร.แบร์รี แพนนิง นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจาก The Andersons, Inc. กล่าว “ระดับความสามารถในการค้นหาของโซลูชัน ทำให้ผมสามารถอ่านเอกสารงานวิจัยทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้คำตอบและพร้อมเข้าห้องแล็บด้วยข้อมูลฐานที่รอบรู้มากขึ้น”

สูตรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ทีปลอดภัยและมีประสิทธิภาพออกสู่ตลาด Formulus ผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและรับประกันว่านักพัฒนาสูตรจะเริ่มขั้นตอนการพัฒนาบนแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุด นักพัฒนาสูตรกว่า 70% ที่ได้ทดลองใช้ Formulus ยืนยันว่า Formulus ช่วยให้พวกเขาจำกัดขอบเขตความสนใจได้เร็วขึ้น จึงช่วยลดเวลาและทรัพยากรโดยรวม เพื่อการพัฒนาสูตรแต่ละสูตรให้เหมาะสมและดีที่สุดตั้งแต่การทดลองทางคลินิกในระยะเริ่มต้น จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถวางจำหน่ายได้ในที่สุด

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อบริษัท
- ดาวโหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา
02-555-0700 กด 1
Download หลักสูตรอบรมได้ที่
www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0920

Zoomlion ฉลองครบรอบ 27 ปี

ผลักดันการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงด้วยการผลิตอัจฉริยะ

บริษัท Zoomlion Heavy Industry Science & Technology ผู้ผลิตเครื่องจักรก่อสร้างชั้นนำของจีน ฉลองครบรอบ 27 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ด้วยการเติบโตเป็นประวัติการณ์และความสำเร็จระดับผู้นำในอุตสาหกรรม โดยบริษัทเพิ่งรายงานผลประกอบการครึ่งปีแรก 2562 ซึ่งระบุว่าบริษัทมีรายได้ 2.226 หมื่นล้านบาท (ราว 3.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ทะยานขึ้น 51.23% เมื่อเทียบรายปี อันเป็นผลมาจากการใช้กลยุทธ์การผลิตอัจฉริยะ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ และบริการอัจฉริยะ ซึ่งเป็นกำลังหลักเบื้องหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์อัจฉริยะขายดีหมุนรายได้จากการขายสดใส ในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดนั้น อุปกรณ์อัจฉริยะ 4.0 ครองสัดส่วนมากกว่า 80% ของรายได้จากการขายทั้งหมด หลังจากที่โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่สินค้าที่มีเทคนิคสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557

Zoomlion ให้ความสำคัญกับอัจฉริยภาพของเครื่องจักรกลหนักมาโดยตลอด ปัจจุบัน อุปกรณ์ของบริษัทสามารถตรวจจับและคิดได้เองทั้งวินิจฉัยด้วยตัวเอง ปรับเปลี่ยนด้วยตัวเอง และตัดแปลงด้วยตัวเอง สำหรับในส่วนของอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรม บริษัทได้บุกเบิกกลยุทธ์ “ผลิตภัณฑ์ในโลกออนไลน์ ข้อมูลในระบบคลาวด์ และบริการในมือ” โดยใช้ระบบอัจฉริยะบุกเบิกการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ 4.0 ของบริษัทคือ รถบีเอ็มคอนกรีต 4.0 ยาว 56 เมตรที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง โดยมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ 31 ตัวเพื่อรองรับโปรแกรมตรวจสอบตัวเอง 61 โปรแกรมใน 5 ระบบหลัก ซึ่งรวมถึงบีเอ็มและเซนซุม ทั้งยังสามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องจากระยะไกลระหว่างการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดสิทธิบัตร 62 ฉบับ ได้แก่ สิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์ 41 ฉบับ สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์หรือประโยชน์ 18 ฉบับ และสิทธิบัตรด้านการออกแบบ 3 ฉบับ

การผลิตและบริการอัจฉริยะช่วยหนุนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทั่วโลกเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตอัจฉริยะระดับสากล Zoomlion ได้สร้างเมืองอัจฉริยะ “Zoomlion Intelligence Town” ซึ่งประกอบด้วย 6 แพลตฟอร์มนวัตกรรมระดับชาติ ศูนย์มุ่งเพาะการผลิต รวมถึงศูนย์วิจัยและการใช้เทคโนโลยี AI นอกจากนี้ยังสร้างโรงงานอัจฉริยะสำหรับผลิตทาวเวอร์เครน รวมถึงเริ่มวางแผนและสร้างนิคมอุตสาหกรรมสำหรับผลิตอุปกรณ์ไฮดรอลิก

เมื่อเดือนตุลาคม 2561 บริษัทได้เปิดตัวสายการประกอบอัจฉริยะแห่งแรกของจีน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการผลิตรถกระเช้าขากรรไกรทั้งหมด และมีกำลังการผลิตรถกระเช้าขากรรไกร 12,000 คันต่อปี ซึ่งสะท้อนถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เทคนิคการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด และการจัดการกระบวนการที่เข้มงวดที่สุด

Zoomlion เปลี่ยนผ่านจากการเป็นผู้ผลิตแบบดั้งเดิม ไปสู่การเป็นผู้ให้บริการการผลิตอัจฉริยะขั้นสูง โดยมีการตั้งบริษัท ZValley Industrial Internet Company (ZValley) ขณะที่แอปมือถือของบริษัทสามารถบริหารจัดการอุปกรณ์เกือบ 10,000 ชิ้นให้กับลูกค้ากว่า 5,000 ราย และบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการด้านบริการแบบเรียลไทม์ได้ 95% ภายในเวลา 15 นาที ผลักดันการเติบโตโดยใช้กลยุทธ์ “2+2+3” อย่างต่อเนื่อง

สำหรับอนาคต Zoomlion มุ่งเน้นกลยุทธ์ “2+2+3” นั่นคือ ยึดมั่นใน 2 ตลาด ได้แก่ ตลาดผลิตภัณฑ์และตลาดทุน รวมถึงส่งเสริม 2 การหลอมรวม ได้แก่ การหลอมรวมอุตสาหกรรมการผลิตกับอินเทอร์เน็ต และการหลอมรวมผลิตภัณฑ์กับการเงิน ตลอดจนเสริมความแข็งแกร่ง 3 ภาคส่วน ได้แก่ เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรกลการเกษตร และบริการทางการเงิน เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฮเอนด์ระดับโลก 🌍

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dharmiti.co.th Website : www.dst.co.th



วันที่ 7 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอยื่นอุทธรณ์คดีหมายเลขคดีที่ 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี.เจ.วัฒนาโลหะกิจ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ซี.เจ.วัฒนาโลหะกิจ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1 แขวงบางคิ้ว เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราววาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
(Signature)
(นางศิริวรรณ บรรเทา)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท อินฟัส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
706 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตประกอบกาเรเสรี
ตำบลแพทยา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทร. (02) 324-0288, (02) 709-4119 แฟกซ์ : (02) 324-0283

วันที่ 7 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอยื่นอุทธรณ์คดีหมายเลขคดีที่ 3/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินฟัส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท อินฟัส เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น ณ สำนักงานเลขที่ 706 นิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตประกอบกาเรเสรี หมู่ที่ 4 ตำบลแพทยา อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ดีแอนด์ซี อินเวสท์เมนท์ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 083-556-0000-259
18/30 นวมว่า นิตยภัต อ.ร่วมเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร 095-191-5645

บริษัท ดีแอนด์ซี อินเวสท์เมนท์ จำกัด

วันที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

เรื่อง ขอยื่นอุทธรณ์คดีหมายเลขคดีที่ 4

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 ในวันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 18/30 นวมว่า นิตยภัต อ.ร่วมเกล้า แขวงคลองสามประเวศเขต ลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 แจ้งกรรมการลาออกจำนวน 1 ท่าน
- วาระที่ 2 แจ้งแก้ไขรายชื่อผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย ถ้าชอบคุณอย่างไร

(Signature)
(นายอดุลย์ กำไลทอง)
กรรมการผู้จัดการ



(Signature)
(นายชาติชาย ฟ้าโพธิ์)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูเอ็นที พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอยื่นอุทธรณ์คดีหมายเลขคดีที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 121 ถนนบรมราช-ชนนี แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณามติพิเศษให้เพิ่มทุน
- วาระที่ 2 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (เรื่องทุนจดทะเบียน)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเนติ พิทักษ์สิทธิ์)